

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện công tác chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất lúa-cá, trồng cây ăn quả kết hợp nuôi thủy sản và ao nổi

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015;

Căn cứ Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 21/12/2015 và Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của HĐND huyện về sửa đổi một số nội dung của Đề án 06/ĐA-UBND ngày 28/11/2013 của UBND huyện về chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu quả sang nuôi thủy sản kết hợp cây lúa.

Căn cứ văn bản số: 1230/UBND – NN ngày 30/6/2021 của UBND huyện Yên Mô về việc Chấn chỉnh, quản lý chặt chẽ, việc chuyển đổi đất trồng lúa sang các mô hình canh tác mới.

Trong thời gian qua các thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tích tụ ruộng đất, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất lúa cá, trồng cây ăn quả kết hợp nuôi thủy sản hoặc ao nổi góp phần nâng cao giá trị thu nhập.

Tuy nhiên khi thực hiện chuyển đổi vẫn còn có một số hộ chưa thực hiện đúng theo sơ đồ và bản cam kết diện tích nhà tạm trồng coi vượt quá quy định.

Thực hiện công văn số 580/UBND -NN ngày 22/4/2020 của UBND huyện Yên Mô về việc quản lý chặt chẽ công tác chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất lúa cá, trồng cây ăn quả kết hợp nuôi thủy sản và ao nổi.

UBND xã Yên Hòa thông báo một số nội dung quy định mới về chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất lúa cá, trồng cây ăn quả kết hợp nuôi thủy sản và ao nổi như sau:

1. Chỉ cho phép các hộ có diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả nằm trong vùng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi sang sản xuất lúa cá, trồng cây ăn quả kết hợp nuôi thủy sản hoặc ao nổi.

2. Hộ thực hiện chuyển đổi phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đối với diện tích cây lúa kém hiệu quả: Chỉ cho phép các hộ có diện tích từ 5.000 m² trở lên nằm trong vùng quy hoạch đã rà soát lại được phép chuyển đổi sang sản xuất lúa-cá, trồng cây ăn quả kết hợp nuôi thủy sản hoặc ao nổi. Hộ chuyển đổi chỉ được phép sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng, độ sâu không quá 120 cm, khi cần thiết phải phục hồi lại mặt bằng để trồng

lúa. Tuyệt đối không được vận chuyển đất đi nơi khác, không làm ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa, không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ sản xuất lúa, không làm ảnh hưởng sản xuất khu vực lân cận.

- Đối với diện tích đất màu, đất lúa màu: Chỉ cho phép các hộ có diện tích từ 10.000 m² trở lên chuyển sang trồng cây ăn quả hoặc cây dược liệu. Các hộ chỉ được lên luống để trồng cây, tuyệt đối không được đào ao, thay đổi mặt bằng, không được xây dựng tường rào bằng đá, gạch, bê tông; không được vận chuyển đất đi nơi khác, không ảnh hưởng đến giao thông, cấp thoát nước khu vực khác.

+ Mỗi hộ chuyển đổi chỉ được phép làm (01) một nhà tạm có diện tích dưới 20m² để trông coi sản phẩm, mái lợp và quây xung quanh lán bằng tôn hoặc tấm phibroximăng hoặc tre, nứa, luồng, lá cọ. Nghiêm cấm việc xây dựng lán trại chăn nuôi trong khu vực chuyển đổi, xây nhà trông coi bằng đá, gạch, bê tông, đổ mái bằng kiên cố, nhà tạm có diện tích vượt quá quy định trên. Khi nhà nước thu hồi đất phải tự tháo dỡ nhà tạm, hoàn trả lại mặt bằng, di chuyển cây trồng, không được đền bù chi phí chuyển đổi canh tác, chi phí xây dựng nhà tạm trông coi sản phẩm.

+ Chỉ cho phép sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng, độ sâu không quá 120 cm. Tuyệt đối không được vận chuyển đất đi nơi khác, không làm ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa, không làm hư hỏng hạ tầng kỹ thuật và ảnh hưởng đến giao thông, cấp thoát nước và sản xuất khu vực lân cận.

3. Yêu cầu các đồng chí lãnh đạo thôn có trách nhiệm giám sát, quản lý chỉ đạo thực hiện đúng quy định không được để hộ nào tự ý chuyển đổi mô hình xây dựng công trình không đúng quy định.

Trên đây là một số nội dung quy định mới về chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất lúa cá, trồng cây ăn quả kết hợp nuôi thủy sản và ao nuôi. UBND xã thông báo và đề nghị cấp ủy chi bộ, Ban công tác mặt trận thôn, trưởng, thôn, các hộ dân đã có quyết định cho phép chuyển đổi đất trồng lúa thực hiện tốt nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

- Đài truyền thanh xã;
- Các thôn trong xã;
- Các hộ được phép chuyển đổi;
- Lưu VP UBND.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đoàn Trung Nam